

Biểu số 4
Các kiến nghị để giải trình, thông tin
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh)

I. Kiến nghị từ các kỳ họp trước:

STT	Lĩnh vực	Các kiến nghị để giải trình, thông tin	Cơ quan được giao
I	Văn hóa - Xã hội		
1	Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng Nhà tang lễ và Nhà Hỏa táng phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7).	<p>Theo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/12/2017, trong đó có quy hoạch xây dựng mới 03 nhà tang lễ cấp đô thị đáp ứng phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn hiện nay và trong tương lai.</p> <p>Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Bắc Giang đã trình danh mục dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà tang lễ. Tuy nhiên, danh mục dự án chưa được chấp thuận do vị trí quy hoạch cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh, ngành y tế có ý kiến đề nghị xem xét không xây dựng tại vị trí trên. Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Nhà tang lễ tại khu vực phía Tây thành phố, UBND thành phố Bắc Giang đã có Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 08/9/2021 trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 4 để bổ sung thêm 01 vị trí quy hoạch xây dựng Nhà tang lễ với diện tích 4.500m² cạnh Nghĩa trang nhân dân phường Mỹ Độ. Sau khi có quy hoạch điều chỉnh, UBND thành phố Bắc Giang sẽ lập danh mục để thu hút đầu tư, xây dựng nhà tang lễ tại vị trí này trong năm 2021-2022.</p> <p>* Về ý kiến xây dựng nhà hỏa táng: Theo Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, không bố trí quy hoạch cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Bắc Giang.</p> <p>Theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, trong đó có dự kiến quy hoạch từ 1 đến 3 cơ sở hỏa táng tập trung đặt tại công viên nghĩa trang cấp I (xã Tiên Thắng, Yên Thế), nghĩa trang cấp II (xã Hương Sơn, Lạng Giang); cấp IV (Nghĩa trang</p>	UBND thành phố Bắc Giang

		Đông Hương, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng) với diện tích 1,0 ha phục vụ nhu cầu hỏa táng của nhân dân trong tỉnh. Việc xây dựng cơ sở hỏa táng thực hiện theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi nhà đầu tư.	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II. Kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 2:

STT	Lĩnh vực	Các kiến nghị để giải trình, thông tin	Cơ quan được giao
I	Pháp chế		
1	Cử tri xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn phản ánh: Chính phủ đã giải quyết rất nhiều chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (như chế độ 49, 62, dân công hỏa tuyến,...). Tuy nhiên, còn chế độ, chính sách chưa được ban hành như: Chế độ đối với quân nhân xuất ngũ, phục viên tại các khu vực tuyển sau, các khu vực không phải biên giới (giai đoạn 1976 - 1979). Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.	UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền quyết định.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2	Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay, bí thư đoàn xã ở địa phương đã hết tuổi theo quy định độ tuổi cán bộ đoàn, xã đã tiến hành rà soát để chuẩn bị bố trí cán bộ đoàn chuyển sang vị trí công tác mới và chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuy nhiên, do trên địa bàn huyện, số cán bộ công chức dôi dư lớn, chưa thực hiện bố trí người hoạt động không chuyên trách bầu vào chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã. Trong khi đó, nguồn để bổ sung kiện toàn chức danh bí thư đoàn xã từ cán bộ, công chức dôi dư trên địa bàn huyện rất hạn chế, vì đã quá tuổi theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh cho phép kiện toàn chức danh bí thư đoàn xã từ cán bộ không chuyên trách đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.	Thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, tổng số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư của huyện Sơn Động là 150 cán bộ, công chức xã, 45 cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở và 10 tri thức trẻ theo Đề án 500. Đến nay đã sắp xếp, bố trí được 54 cán bộ, công chức và 5 cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở. Còn lại 96 cán bộ, công chức cấp xã, 40 cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở, 10 tri thức trẻ đến năm 2024 phải bố trí, sắp xếp xong. Do vậy, việc kiện toàn bố trí cán bộ chuyên trách ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải ưu tiên bố trí cán bộ, công chức dôi dư. Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn cấp xã từ nguồn cán bộ bán chuyên trách sẽ làm tăng biên chế, không có kinh phí để trả lương.	Sở Nội vụ

3	<p>Cử tri thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị xem xét chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh làm nhiệm vụ ở tuyến 1 trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam.</p>	<p>Hiện nay chính sách của Nhà nước chưa có chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh làm nhiệm vụ ở tuyến 1 trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền quyết định.</p>	<p>Sở Lao động - Thương binh và Xã hội</p>
4	<p>Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm về tranh chấp đất nghĩa địa. Phần đất nghĩa địa tranh chấp này thuộc địa giới hành chính xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (xứ Đông Bùi). Tranh chấp xảy ra năm 1993, đến năm 1996 thì UBND tỉnh có quyết định giao khu đất này cho thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện Việt Yên quản lý. Năm 2019, một số người dân xã Yên Lư xây tường chắn lối vào nghĩa địa. Thôn Trúc Tay, xã Vân Trung đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.</p>	<p>Vụ việc tranh chấp đất đai giữa hai xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết cụ thể tại Quyết định số 824/CT ngày 08/8/1996; Quyết định không bị khiếu nại, đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định chưa nghiêm túc; cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã có liên quan chưa xác định ranh giới cụ thể trên thực địa để giao cho tổ chức và cá nhân quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn giữa nhân dân xã Yên Lư huyện Yên Dũng và xã Vân Trung huyện Việt Yên. Do toàn bộ diện tích nêu trên thuộc địa giới hành chính xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, vì vậy trách nhiệm triển khai, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện, phối hợp với UBND xã Yên Lư thực hiện một số nội dung: - Trên cơ sở bản đồ địa chính và hiện trạng sử dụng đất của các hộ liên quan trong phạm vi Quyết định số 824/CT ngày 08/8/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh, xác định cụ thể phạm vi diện tích đường đi; khu vực đất nghĩa địa; ranh giới, diện tích đất các hộ đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp. - Đối với diện tích các hộ đang sử dụng ổn định, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp (kể cả đối với 11.000 m² đất cấy lúa và trồng cây hàng năm) mà chưa được cấp GCNQSD đất thì hướng dẫn và yêu cầu các hộ đăng ký, kê khai để xem xét cấp GCNQSD đất theo quy định của pháp luật. 5 - Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan để người dân không được tự ý xây tường, ngăn cản hoạt động sản xuất cũng như thăm viếng mộ phần người đã khuất của người dân xã Vân Trung, huyện Việt Yên; không để phát sinh các mâu thuẫn làm phức tạp tình hình trên địa bàn</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>
II	Kinh tế và Ngân sách		
1	Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên và cử tri	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến của</p>	<p>Sở Tài</p>

	<p>xã Tư Mại, Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm nghiên cứu, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng vì mức giá như hiện nay thấp so với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.</p>	<p>các sở, ngành và UBND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh. Theo chương trình công tác của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung trong quý IV năm 2021. Sau khi có quy định sửa đổi, bổ sung việc triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ theo hướng chặt chẽ, để áp dụng và tháo gỡ một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.</p>	<p>nguyên và Môi trường</p>
2	<p>Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên phản ánh: Việc phân bổ ngân sách (10 triệu đồng/năm) chi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn như hiện nay là bất cập, cụ thể: Thị trấn Cao Thượng có 15 nghìn dân, 26 tổ dân phố, kinh phí hoạt động cũng bằng xã có 8 nghìn dân, 07 thôn. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ ngân sách chi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn tính theo dân số.</p>	<p>Căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, ngày 8/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 ban hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang, đã quy định mức khoán kinh phí cho hoạt động động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn giai đoạn 2017-2020 là 10 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm (tăng 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm so với định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn qui định theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh). Trong giai đoạn ổn định ngân sách năm 2022-2025, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022, căn cứ vào tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang (trong đó có định mức khoán kinh phí cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn) phù hợp với tình hình ngân sách địa phương</p>	<p>Sở Tài chính</p>
3	<p>Cử tri huyện Tân Yên và Yên Thế phản ánh: Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch như: Y tế, công an, quân đội, các tổ Covid cộng đồng đã phát huy vai trò, hiệu quả</p>	<p>- Về trang thiết bị cho Tổ Covid cộng đồng: Ngày 01/6/2021, Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn số 136/HD-SYT về thực hiện nhiệm vụ Tổ Covid cộng đồng. Trong đó nêu rõ thành viên Tổ Covid cộng đồng phải được trang bị khẩu trang, nước sát trùng tay, tấm che mặt (nếu có). Trong thời</p>	<p>Sở Y tế</p>

	<p>trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát công dân, góp phần không chế không để dịch bùng phát, nâng cao hiệu quả công tác 3 phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các tổ Covid cộng đồng lại không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ và thành viên tổ Covid cộng đồng.</p>	<p>gian tham gia phòng, chống dịch, Tổ Covid cộng đồng đã được các cấp chính quyền địa phương trang bị đủ các vật tư, thiết bị như trên để thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>- Về chế độ hỗ trợ kinh phí cho Tổ Covid cộng đồng: Đến ngày 13/9/2021, toàn tỉnh có 10.679 Tổ và nhóm Covid cộng đồng với 37.496 thành viên; mỗi Tổ Covid cộng đồng có từ 3 - 5 người là cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư; trong đó phân công 01 Tổ trưởng, phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể. Theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, không quy định chế độ hỗ trợ từ NSNN đối với Tổ Covid cộng đồng.</p>	
4	<p>Cử tri xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao so với cùng kỳ năm 2020, do vậy người sản xuất, chăn nuôi không có lãi làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến xem xét, nghiên cứu bình ổn giá thị trường.</p>	<p>- Giá phân bón hiện nay phụ thuộc vào các yếu tố thị trường như cân đối cung cầu, giá nguyên liệu đầu vào... và chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón trên thế giới. Giá phân bón tăng cao chủ yếu do nguyên nhân: giá nông sản trên thế giới liên tục tăng, nhu cầu phân bón tăng; nguồn cung phân bón trên thế giới lại có xu hướng giảm; giá các loại nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón tăng; Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến chuỗi cung ứng hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển, giá thuê nhân công, góp phần làm giá phân bón tăng.</p> <p>- Giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 10% do ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp Việt Nam phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu của thế giới (<i>giá nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi toàn cầu hiện nay tăng cao</i>); dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, dẫn đến chuỗi cung ứng toàn cầu không thuận lợi; chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng.</p> <p>Do nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá phân bón, thức ăn chăn nuôi là khách quan mang lại (giá nguyên liệu đầu vào và ảnh hưởng của dịch covid 19), UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh có chức năng quản lý về giá bám sát tình hình để có tham mưu chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm bình ổn giá hàng hóa lưu thông trên thị trường nói chung và giá phân bón, thức ăn chăn nuôi nói riêng.</p>	Sở Công thương
5	<p>Cử tri thị trấn Bó Hạ, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền</p>	<p>Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thế đã tiếp nhận và giải quyết 5.853 hồ sơ cấp giấy</p>	Sở Tài nguyên và

	<p>sử dụng đất còn chậm; năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ, viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai còn hạn chế; việc hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa chuẩn xác, chưa chắc ngay từ đầu nên hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần và kéo dài thời gian. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách, đổi mới thủ tục, chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, viên chức nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.</p>	<p>CNQSDĐ và đăng ký biến động đất đai các loại trong đó trả kết quả đúng hạn 5.511 hồ sơ, trả quá hạn 44 hồ sơ (chiếm 0,7 %).</p> <p>Đối với thị trấn Bồ Hạ, trong 9 tháng đầu năm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Yên Thế đã tiếp nhận và giải quyết 849 hồ sơ các loại (Cấp lần đầu: 6 hồ sơ, cấp đổi sau đo đạc 392 hồ sơ, đăng ký biến động 451 hồ sơ). Số hồ sơ quá hạn 17 hồ sơ (cấp lần đầu 03; cấp đổi: 01, đăng ký biến động 13); Các hồ sơ quá hạn chủ yếu phát sinh trong thời gian giãn cách xã hội (11 hồ sơ); do công dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính (03 hồ sơ cấp lần đầu); Các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đều ban hành văn bản trả lại và hướng dẫn cụ thể nội dung chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.</p> <p>Nguyên nhân chậm muộn hồ sơ: Nhận thức của người dân còn hạn chế, một số trường hợp người dân không trực tiếp thiết lập hồ sơ nên khi được hướng dẫn cũng không nắm rõ nội dung hướng dẫn do đó khi thực hiện sửa chữa bổ sung cũng không đúng theo quy định. Năng lực của cán bộ địa chính cấp xã còn hạn chế, chưa hướng dẫn cụ thể, chuẩn xác ngay từ khi thiết lập hồ sơ tại UBND cấp xã; Viên chức làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thế ít (hiện tại Chi nhánh có 10 người trong đó chỉ có 7 người trực tiếp giải quyết hồ sơ) trong khi khối lượng công việc quá lớn dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.</p> <p>Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức để tăng cường nhân lực cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ địa chính, cán bộ Tư pháp để nâng cao năng lực chuyên môn.</p>	Môi trường
6	<p>Cử tri xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp có thẩm quyền xử lý việc “Người dân xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng đang canh tác và triển khai xây dựng mô hình VAC (đào ao, xây tường bao) trên diện tích đất nông nghiệp (khoảng gần 2.000m²) thuộc địa giới của thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.</p>	<p>Đối chiếu với hồ sơ quản lý địa giới hành chính, thì phần diện tích cử tri ý kiến nêu thuộc địa giới hành chính xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; bản chất vụ việc là tranh chấp, lấn chiếm đất nông nghiệp giữa các hộ dân sử dụng đất trên địa giới hành chính xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng không phải tranh chấp địa giới hành chính của 2 xã. Do vậy, cấp ủy cùng Ban lãnh đạo thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn đã nhất trí cách giải quyết của UBND xã Đồng Sơn. Ngày 30/9/2021, UBND thành phố Bắc Giang đã có Công văn số 2941/UBND-TNMT đề nghị UBND huyện Yên Dũng có văn bản yêu cầu UBND xã Tiên Phong phối hợp với UBND xã Đồng Sơn xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc</p>	UBND thành phố Bắc Giang

		tranh chấp đất nông nghiệp trên theo thẩm quyền; vụ việc nêu trên sẽ được UBND xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng phối hợp với UBND xã Đồng Sơn giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân theo quy định.	
7	<p>Cử tri thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay, mức giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử áp dụng theo mức giá chung trên địa bàn tỉnh. Nhưng nguồn nước trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử là nguồn nước tự chảy. Với mức giá nước sinh hoạt cao người dân không có điều kiện sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, áp dụng mức giá nước sạch sinh hoạt phù hợp với nguồn nước tự chảy, để người dân có điều kiện sử dụng nước sạch.</p>	<p>UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về việc phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Tây Yên Tử, cụ thể như sau: Đối tượng sử dụng dưới 10 m³ : 5.500 đ/m³ , sử dụng từ 11-20 m³ : 7.400 đ/m³ , sử dụng từ 21-30 m³ : 9.200 đ/m³ , sử dụng trên 30 m³ : 10.900 đ/m³ ; đối tượng là cơ quan HCSN, lực lượng vũ trang: 9.200 đ/m³ ; đối tượng hoạt động KDDV: 11.900 đ/m³ . Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXDBNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quy định nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch là: “1. Giá tiêu thụ nước sạch phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ (bao gồm cả chi phí duy trì đầu nối) để các đơn vị cấp nước duy trì và phát triển trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức KTKT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành và lợi nhuận định mức hợp lý của khối lượng nước thương phẩm do các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn và bán lẻ nước sạch (gọi tắt là đơn vị cấp nước) theo quy định của quy chế tính giá do Nhà nước ban hành và hướng dẫn tại Thông tư này.....”. Nguồn nước cung cấp cho tại Nhà máy xử lý nước sạch tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động là nguồn nước tự chảy nhưng vẫn phải được xử lý theo quy định tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt. Do vậy phải có phát sinh chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật tư trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chi phí khác liên quan. Công ty TNHH MTV Xây dựng và cấp nước Hà Bắc là Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo duy trì bảo toàn vốn và phát triển doanh nghiệp; ngân sách nhà nước không cấp bù. Hồ sơ phương án giá nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Tây Yên Tử do Công ty TNHH MTV Xây dựng và cấp nước Hà Bắc lập và trình UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức KTKT tại Quyết định số 590/QĐBXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch, quản lý vận hành mạng cấp nước và lợi nhuận định mức hợp lý của khối lượng nước thương phẩm do Công ty sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử. Như vậy,</p>	Sở Tài chính

		giá bán nước sinh hoạt tại thị trấn Tây Yên Tử đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.	
8	Cử tri xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đưa các mô hình sản xuất nông, lâm, nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao về các địa bàn khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động.	Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, Chương trình, Đề án, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2018 đến năm 2020, chương trình khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện một số mô hình trên địa bàn huyện Sơn Động như: Mô hình chăn ong nội theo hướng VietGAHP nâng cao chất lượng mật ong tại xã Yên Định, An Lạc, Dương Hưu; mô hình trồng rừng gỗ lớn keo hạt nhập nội tại xã An Lập, An Châu; mô hình trồng ba kích tím tại xã Vĩnh An; mô hình trồng nấm lim xanh dưới tán rừng tại xã Cẩm Đàn; mô hình liên kết sản xuất khoai tây chế biến năm 2020 tại xã Tuấn Đạo... Để các chương trình hỗ trợ phát huy hiệu quả, nhân rộng trên địa bàn cần sự quan tâm phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương cấp huyện, xã; sự tham gia chủ động của người dân hơn nữa đến các chương trình triển khai tại địa phương. Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ huyện Sơn Động xây dựng các mô hình, chuyển giao tiến bộ KHKT mới góp phần xóa đói, giảm nghèo tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân xã Tuấn Đạo.	Sở Nông nghiệp và PTNT
9	Cử tri xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các xã đã đạt chuẩn, song do sáp nhập đơn vị hành chính dẫn đến tiêu chí không còn đảm bảo.	Năm 2021, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ trước nguồn vốn ngân sách tỉnh (60 tỷ đồng) cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện 4 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và có thông báo về nguồn vốn hỗ trợ cho các tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các xã theo quy định.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
10	Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi điểm b, khoản 8, Điều 29 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang theo hướng đối với các dự án nhỏ, lẻ do các xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư thì giao cho cấp xã thực hiện công tác bồi thường giải phóng	UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến của các sở, ngành và UBND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và xây dựng dự thảo sửa đổi,	Sở Tài nguyên và Môi trường

	mặt bằng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng.	bổ sung một số nội dung quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh. Theo chương trình công tác của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung trong quý IV năm 2021. Sau khi có quy định sửa đổi, bổ sung việc triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ theo hướng chặt chẽ, để áp dụng và tháo gỡ một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.	
11	Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hiện do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.	Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành: UBND tỉnh chỉ được phép ban hành những văn bản mà pháp luật cho phép ban hành. Hiện không có văn bản nào cho phép UBND tỉnh ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Việc quản lý, sử dụng đất công ích đã được quy định đầy đủ tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.	Sở Tài nguyên và Môi trường
12	Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét dịch chuyển nhà gác ghi để mở rộng mặt giao cắt giữa đường bộ với đường sắt tại vị trí lý trình (Km 60+900), thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.	Nhà gác ghi tại khu vực ngã tư thị trấn Vôi đã được dịch chuyển 1 lần theo đề nghị của UBND huyện Lạng Giang năm 2013 trong dự án mở rộng ĐT.295 đoạn Bảo Lộc - Vôi. Đến nay, cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục đề nghị dịch chuyển mở rộng, Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để bố trí vốn triển khai giai đoạn 2020-2021; tuy nhiên, việc bố trí vốn để giải quyết kiến nghị cử tri từ nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải gặp nhiều khó khăn. Do vậy ngày 23/7/2020 Phó Chủ tịch tỉnh Lại Thanh Sơn- Phó trưởng ban Thường trực BATGT tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND trong đó có nội dung: Giao UBND huyện Lạng Giang chủ động bố trí nguồn vốn theo khả năng. Do vị trí đường ngang tại vị trí lý trình (Km60+ 900) là ngã tư giao cắt giữa đường Tỉnh 295 với quốc lộ 1 và đường sắt Hà Nội-Đông Đăng, tại nút giao việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn, khi mở rộng nút giao liên quan đến nhiều hạng mục công trình phải thực hiện với nguồn kinh phí tương đối lớn. Do vậy UBND huyện Lạng Giang hiện chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc dịch chuyển mở rộng đường ngang	Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Lạng Giang
13	Cử tri thôn Hóa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn đề nghị: Xem xét sửa chữa hoặc làm mới ngàm tràn nổi từ thôn Thác Lười với thôn Hóa đã được xây dựng từ trước năm 2005, nay đã xuống cấp	Hiện tại, ngàm tràn nổi từ thôn Thác Lười đến thôn Hoá không bị hư hỏng, vẫn được sử dụng với công năng vừa là ngàm tràn chống lũ (khi nước dâng cao), vừa là đường đi lại của Nhân dân. Ngoài ra, năm 2018, UBND xã Tân Sơn đã xây dựng đường tránh lũ (từ thôn Đồng Rau sang	UBND huyện Lục Ngạn

	<p>nghiêm trọng gây khó khăn cho nhân dân và học sinh đi lại vào mùa mưa.</p>	<p>thôn Hoá) và xây dựng thêm ngầm tràn tránh lũ từ thôn Khuôn Tỏ sang thôn Hoá. Như vậy, việc đi lại của Nhân dân vẫn được đảm bảo kể cả trong mùa mưa lũ, việc sửa chữa hay làm mới ngầm tràn nối từ thôn Thác Lười với thôn Hoá là chưa cần thiết, các công trình cấp thiết khác cần ưu tiên đầu tư trước.</p>	
14	<p>Cử tri thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn phân ánh: Nhân dân thôn Cầu Sắt sống gần diện tích đất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn hiện nay thiếu đất sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn tạo điều kiện cho nhân dân được sử dụng một phần đất thuộc quyền quản lý của Công ty để sản xuất</p>	<p>Ngày 04/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với HĐND, UBND xã Sơn Hải, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn và Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn tổ chức hội nghị xem xét, làm rõ nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn. Hội nghị xác định:</p> <p>Hiện Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn được Nhà nước giao, cho thuê diện tích 2.242,25 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn 11 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn. Tại địa bàn xã Sơn Hải là 396,09 ha (thôn Cầu Sắt là 232,59 ha và thôn Cổ Vải là 163,50 ha). Từ năm 2007 đến nay trên địa bàn xã Sơn Hải đã được Công ty bàn giao đất cho địa phương 327,7 ha (chủ yếu là diện tích đất có điều kiện canh tác thuận lợi) để địa phương giao cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất. Tại địa bàn thôn Cầu Sắt, Công ty đang cho 07 hộ nhận khoán với diện tích 12 ha để các hộ thực hiện trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng theo thời vụ thông qua các hợp đồng kinh tế. Việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn đúng mục đích, hiệu quả.</p> <p>Theo báo cáo của HĐND và UBND xã Sơn Hải: thôn Cầu Sắt có tổng số 227 hộ với 1.057 nhân khẩu, đến nay cơ bản các hộ tại thôn Cầu Sắt đã được giao đất rừng với tổng diện tích 525 ha (trung bình mỗi hộ được nhận 2,3 ha). Trong các buổi tiếp xúc cử tri, có một số cử tri đã đề nghị được giao đất lâm nghiệp để sản xuất. Đa số các trường hợp này đã được giao đất để trồng rừng nhưng khi tách hộ thì bố mẹ không tách đất lâm nghiệp cho con.</p> <p>Từ tình hình thực tế trên, Hội nghị xác định: kiến nghị của một số cử tri tại thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn là không có cơ sở để giải quyết.</p> <p>Hội nghị cũng đã đề nghị UBND xã Sơn Hải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu các quy định của pháp luật đất đai; đề nghị Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Lục Ngạn tiếp tục tạo điều kiện cho</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

		các hộ dân tại thôn Cầu Sắt được tham gia trong quá trình trồng rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.	
15	Cử tri thôn Mán, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn đề nghị: Sở Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ, cấp mới cho thôn 01 phà đi lại thay thế phà cũ nay đã hư hỏng không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong thôn (thôn Mán nằm biệt lập ở đảo thuộc vùng lòng hồ Cẩm Sơn).	Thôn Mán đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp cho phà phục vụ đi lại của nhân dân khu vực hồ Cẩm Sơn (<i>cách đây khoảng 20 năm</i>), đến nay đã cũ hỏng và có nhu cầu thay thế. Sở Giao thông vận tải không được quy định chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, cấp mới về phà. UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Lục Ngạn, xem xét giải quyết đề nghị của nhân dân.	Sở Giao thông vận tải
16	Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề nghị ngành điện di chuyển một số cột điện từ Đèo Dẻ đi trạm biến áp Đức Thịnh, vì hiện nay đường điện đang đi qua nhà dân, không đảm bảo an toàn.	Một số cột điện mà cử tri phản ánh là từ vị trí cột 75 đến vị trí cột 80 đường dây 22kV lộ 477 trạm 110kV Yên Dũng, đoạn từ Đèo Dẻ đi trạm biến áp Đức Thịnh (tên thực tế là trạm biến áp Minh Đức). Tuyến đường dây này được xây dựng năm 1990, từ khi xây dựng và đưa vào vận hành đến nay đã được ngành điện đầu tư xây dựng và cải tạo sửa chữa nhiều lần. Trong tháng 8/2021, ngành điện đã thực hiện sửa chữa lớn đường dây này. Thực tế kiểm tra tại hiện trường các bên đã xác định đoạn đường dây mà cử tri phản ánh vẫn đảm bảo vận hành an toàn, không ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt cũng như cuộc sống hàng ngày của người dân, không cản trở giao thông. Trường hợp địa phương có nhu cầu dịch chuyển đoạn đường dây nêu trên ra khỏi khu dân cư, địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và kinh phí để thực hiện dịch chuyển, đồng thời thỏa thuận, thống nhất với PCBG trước khi thực hiện.	Công ty điện lực Bắc Giang
17	Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng đề nghị: Ngành điện khảo sát, di chuyển trạm biến áp khu vực thôn Phú Thịnh ra xa khu dân cư, vì trạm biến áp được xây dựng từ năm 1990, đến nay do mở rộng nên khu dân cư nằm sát trạm biến áp, gây nguy cơ mất an toàn.	Trạm biến áp Phú Thịnh, công suất 400kVA-22/0,4 kV được đặt tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng được xây dựng từ năm 1990 (Chủ đầu tư là UBND xã Lãng Sơn), đến năm 2003 UBND xã Lãng Sơn bàn giao tài sản phần đường dây trung áp và trạm biến áp cho ngành điện quản lý vận hành. Từ khi tiếp nhận đến nay đã được ngành điện đầu tư xây dựng và cải tạo sửa chữa nhiều lần. Trong tháng 6/2021, ngành điện đã thực hiện sửa chữa tuyến đường dây trung áp đến trạm biến áp Phú Thịnh và trạm biến áp Phú Thịnh. Thực tế kiểm tra tại hiện trường cho thấy đường dây trung áp đến trạm biến áp Phú Thịnh vẫn đảm bảo vận hành an toàn, không ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt cũng như cuộc sống hàng ngày của người dân, không cản trở giao thông. Trường hợp địa phương có nhu cầu dịch chuyển trạm biến áp ra khỏi khu dân cư, địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và kinh phí để thực hiện dịch chuyển, đồng thời thỏa thuận, thống	Công ty điện lực Bắc Giang

		nhất với PCBG trước khi thực hiện.	
18	<p>Cử tri xã Tư Mại, huyện Yên Dũng phản ánh: Hiện nay khi người dân vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tình trạng cán bộ tín dụng gợi ý, ép người vay mua bảo hiểm tiền vay. Đề nghị kiểm tra, xem xét việc làm này có đúng quy định không; nếu không đúng quy định thì cần có biện pháp chấn chỉnh.</p>	<p>Việc để xảy ra phản ánh, thắc mắc của khách hàng trong quá trình vay vốn gắn với mua bảo hiểm là do cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm, để khách hàng hiểu sai là bị ép buộc mua bảo hiểm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Chi nhánh huyện Yên Dũng nghiêm túc chấn chỉnh và áp dụng các hình thức xử lý đối với cán bộ theo đúng quy định. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện đúng các quy định cho vay và cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm và Ngân hàng nông nghiệp tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp một số địa bàn để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời nếu có sai phạm.</p>	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
19	<p>Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè mái đê sông Thương (đoạn qua xã Tân Liễu) để chống xói mòn.</p>	<p>Tuyến đê Tân Liễu mà cử tri đề nghị dài khoảng 6,8 km. Đây là tuyến đê cấp IV (do UBND huyện Yên Dũng và UBND xã Tân Liễu trực tiếp quản lý). Mặt đê rộng từ 3,5-5 m, đoạn đầu tuyến đã được gia cố mặt đê bằng bê tông, cao trình đỉnh đê khoảng (+7,2 đến +7,9 m). Chênh lệch giữa đỉnh đê và chân đê lớn (7-8m). Mái đê phía sông nhiều đoạn dốc đứng, nhiều đoạn không có bãi sông. Do vậy, đê Tân Liễu chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ sông Thương. Thời gian gần đây, tuyến đê trên có nhiều vị trí sạt lở, uy hiếp đến an toàn đê. Năm 2020-2021, UBND tỉnh đã đầu tư chống sạt lở bằng biện pháp thả đá hộ chân với chiều dài khoảng 370 m (đoạn K0+170 đến K0+540). Tuy nhiên mới chỉ gia cố được phần chân đê, phần mái đê chưa được gia cố. Hiện đoạn từ K0+700-K1+500 (800 m) trong đó có khoảng 500 m sạt lở nguy hiểm gây mất an toàn cho đê cần tiếp tục được xử lý. Trước mắt, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên ưu tiên xử lý gia cố phần chân. Về lâu dài sẽ tiếp tục đắp áp trúc hoàn thiện mặt cắt, gia cố mái đê chống sạt lở.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT
20	<p>Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam phản ánh: Các trường hợp được tặng Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng trước ngày 30/4/1975 thời điểm đó chỉ có khen, không có thưởng. Đề nghị xem xét thưởng cho các trường hợp trên.</p>	<p>Việc tặng Huân chương, Huy chương Chiến sỹ Giải phóng cho các cán bộ, chiến sỹ quân giải phóng đã có công đóng góp vào thành tích chiến đấu, xây dựng của nhân dân được thực hiện theo Quyết định số 6B/VP/MT ngày 06/7/1966 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam về việc ban hành Điều lệ khen thưởng theo niên hạn phục vụ. Tại văn bản này, không quy định mức</p>	Sở Nội vụ

		tiền thưởng cho đối tượng được tặng Huân chương, huy chương Chiến sĩ Giải phóng và kể từ năm 1966 cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta chưa có văn bản nào hướng dẫn việc thưởng tiền cho đối tượng được tặng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ Giải phóng. Do vậy, các trường hợp được tặng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ Giải phóng trước ngày 30/4/1975 không có tiền thưởng kèm theo.	
21	Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư cho xã Trí Yên xây dựng 3 trạm bơm tiêu ở các khu: Đông, Tây, Nam phục vụ sản xuất nông nghiệp.	Vùng sản xuất nông nghiệp khu Đông, Tây, Nam của nhân dân xã Trí Yên, huyện Yên Dũng nằm trong vùng đê bồi Lãng Sơn - Trí Yên với tổng diện tích khoảng 485 ha (khu Đông 100 ha, khu Tây 105 ha, khu Nam 280 ha). Vào mùa mưa, lũ toàn bộ phần diện tích đất sản xuất trên được tiêu úng tự chảy qua 03 cống dưới đê bồi Lãng Sơn - Trí Yên nên công tác tiêu nước phòng, chống ngập, úng cho lúa và hoa màu không chủ động được. Đê bồi Lãng Sơn - Trí Yên do UBND huyện Yên Dũng quản lý, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện Yên Dũng nghiên cứu, chủ động nguồn vốn, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.	Sở Nông nghiệp và PTNT
22	Cử tri xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng: Đề nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu vàng, gờ giảm tốc tại điểm giao giữa đường tỉnh 293 và đường vào thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ.	- Khu vực nút giao ĐT.293 (Km10+300) với đường vào thôn Thượng Tùng xã Lão Hộ, thôn Tân Ngọc xã Quỳnh Sơn có hiện trạng là nút giao ngã tư, trên hướng ưu tiên là ĐT.293 thẳng, không cong cua, thông thoáng, đã được sơn gờ giảm tốc dày 5mm, có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên; trên tuyến đường nhánh vào thôn Thượng Tùng xã Lão Hộ và thôn Tân Ngọc xã Quỳnh Sơn có mặt đường kết cấu BTXM rộng 3,5m đã được làm gờ giảm tốc dày 5cm, có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Như vậy, hiện trạng hệ thống biển báo, cảnh báo giao thông ở nút giao này cơ bản đầy đủ theo quy định khai thác đường bộ; mặt khác, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua nút giao này ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, do ý thức, thói quen của người dân ở khu vực này khi đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên (đường nhánh ra đường chính) thiếu quan sát nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. * Giải pháp khắc phục: UBND huyện Yên Dũng đã chỉ đạo Công an huyện bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến ĐT.293, trong đó tập trung xử lý các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: đi quá tốc độ cho phép, điều	UBND huyện Yên Dũng

		<p>khuyến phương tiện khi vượt quá nồng độ còn cho phép, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chở quá khô, quá tải...; Chỉ đạo UBND xã Lão Hộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: phát trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; các nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông... để từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.</p>	
23	<p>Cử tri xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay tuyến đường từ Mỏ Trạng, xã Tam Tiến đi qua xã Đồng Tiến, sang xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được quy hoạch là đường tỉnh nhưng chưa có văn bản triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sớm thực hiện quy hoạch.</p>	<p>Tuyến đường cử tri kiến nghị đã được đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030.</p>	Sở GTVT
24	<p>Cử tri thôn Mán, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh hằng năm quan tâm thả nhiều cá giống xuống hồ Cẩm Sơn để giúp nhân dân vùng lòng hồ đảm bảo đời sống, số lượng thả hiện nay quá ít so với diện tích của lòng hồ Cẩm Sơn.</p>	<p>Hồ Cẩm Sơn có diện tích khoảng 2.600 ha, hàng năm UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thả cá giống (<i>khoảng từ 2-3 tấn cá giống/năm</i>) với các loại cá như: Mè, Trôi, Trắm, Chép, Rô phi... Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT việc thả cá công ích xuống vùng hồ tự nhiên không quy định cụ thể về số lượng, chủng loại. Để bảo vệ, khôi phục và tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản tại Hồ Cẩm Sơn; nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo nguồn lợi thủy sản cho người dân tăng sản lượng khai thác đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nâng cao thu nhập kinh tế; tạo tính đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí tăng nguồn kinh phí thả cá công ích tại hồ. Bên cạnh đó, đề nghị UBND huyện Lục Ngạn chỉ đạo các xã có hộ dân sống quanh vùng lòng hồ thành lập tổ chức đồng quản lý để việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hàng năm.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT
25	<p>Cử tri thôn Nũn, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn phản ánh: Ngầm tràn thôn Nũn được xây dựng từ trước năm 2008, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và các cháu học sinh. Đề nghị UBND</p>	<p>Qua kiểm tra, xem xét, hiện tại ngầm tràn thôn Nũn, xã Phong Minh bị hỏng một phần sân tiêu năng. Tuy nhiên, ngầm tràn thôn Nũn vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân và các cháu học sinh. Đây là đường giao thông nông thôn do xã quản lý, trong thời gian tới, UBND huyện Lục Ngạn sẽ chỉ đạo UBND xã Phong Minh tổ chức sửa chữa</p>	UBND huyện Lục Ngạn

	tỉnh đầu tư nâng cấp.	phân sân tiêu năng đảm bảo yêu cầu của cử tri	
26	Cử tri thôn Nũn, thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh đầu tư, xây mới công trình nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân 02 thôn.	Hiện nay thôn Na Lang có khoảng 80 hộ dân, thôn Nũn có khoảng 130 hộ dân sinh sống. Trên địa bàn thôn Na Lang có 01 công trình cấp nước sạch tập trung; tuy nhiên công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng và dừng hoạt động. Trên địa bàn thôn Nũn hiện chưa có công trình cấp nước sạch tập trung, người dân đang sử dụng nước từ hệ thống thủy lợi Suối Gạc để sinh hoạt. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của người dân 2 thôn; UBND tỉnh đã giao UBND huyện Lục Ngạn xem xét, đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung thôn Na Lang và xây dựng mới công trình cấp nước sạch tập trung thôn Nũn.	Sở Nông nghiệp và PTNT
27	Cử tri xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí cứng hóa đường và mương để nhân dân có cơ sở bố trí nguồn đối ứng nhằm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.	Đến thời điểm hiện nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2021- 2025 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; do vậy chưa có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Đối với tỉnh Bắc Giang nguồn vốn ngân sách tỉnh chỉ để hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hàng năm. Năm 2021 đã phân bổ 60 tỷ đồng cho các xã trong kế hoạch từ đầu năm (<i>trong đó có xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang</i>); các xã được hỗ trợ chủ động bố trí vốn để thực hiện các nội dung nhằm hoàn thành các tiêu chí xã NTM theo đăng ký. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình giai đoạn 2021-2025 và có thông báo về nguồn vốn, UBND tỉnh thực hiện việc phân bổ theo quy định.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
28	Cử tri xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh có quy định, hướng dẫn cụ thể về các khoản thu - chi ở thôn trên địa bàn toàn tỉnh để chính quyền xã thuận tiện trong việc quản lý, kiểm tra công tác tài chính của thôn.	Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể tại Điều 17: (1) Các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân để sử dụng vào các mục đích cụ thể phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thôn, bản do thôn, bản trực tiếp huy động và không đưa vào ngân sách xã (2) Việc huy động chỉ được thực hiện sau khi có sự thống nhất, tự nguyện của nhân dân về chủ trương, mức huy động và phải báo cáo Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã phải hướng dẫn thôn, bản mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi và công khai với nhân dân kết quả huy động, sử dụng các nguồn tài chính trên. Khoản huy động chỉ	Sở Tài chính

		<p>được sử dụng cho đúng nội dung công việc cụ thể mà nhân dân đã thống nhất. Trường hợp tiền huy động chưa sử dụng, thôn, bản có thể nhờ xã gửi vào tài khoản tiền gửi của xã tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp. Được nhân dân trong thôn thống nhất, thôn có thể gửi tiền huy động chưa sử dụng vào tài khoản tiền gửi của thôn mở tại ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng. Bộ phận tài chính, kế toán xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, kiểm tra (khi cần thiết) về tài chính đối với hoạt động tài chính thôn, bản.</p> <p>Căn cứ quy định trên thì UBND xã có trách nhiệm hướng dẫn thôn mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi và công khai với nhân dân kết quả huy động, sử dụng các nguồn tài chính. Bộ phận tài chính, kế toán xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động thu, chi ở thôn, bản; báo cáo UBND xã những vướng mắc, phát sinh nhằm kịp thời xử lý trong quá trình thực hiện</p>	
III	Lĩnh vực văn hóa – xã hội		
1	<p>Cử tri xã Giáp Sơn, huyện Lạc Ngạn: Đề nghị nhà nước có chính sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên toàn tỉnh</p>	<p>Thực hiện Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ quy định về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, để triển khai tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh cho người dân trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022. Theo chủ trương của Chính phủ việc tiêm vắc xin cho người dân là hoàn toàn miễn phí và được thực hiện theo nguyên tắc: Chiến dịch được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%); đảm bảo tối đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng. Đối tượng tiêm chủng gồm: (1) Đối tượng ưu tiên căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-</p>	Sở Y tế

		<p>19 tỉnh dựa trên tình hình dịch từng địa phương để điều chỉnh các nhóm đối tượng ưu tiên từng đợt tiêm trong chiến dịch (Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Quân đội; Công an; Lực lượng hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi...). (2) Người dân đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do nhu cầu vắc xin tại các địa phương trong cả nước lớn, trong khi nguồn cung có hạn nên việc tiêm vắc xin cần được ưu tiên cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc: Ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao; Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho các vùng đang có dịch; Ưu tiên các khu vực là đô thị lớn, có mật độ dân số cao, có nhiều khu công nghiệp, có đầu mối giao thông quan trọng.</p> <p>Đến nay, tổng số vắc xin tỉnh Bắc Giang được cấp là: 1.197.010 liều. Trong đó: - 563.200 liều AstraZeneca; - 405.800 liều Vero Cell; - 145.670 liều Pfizer; - 82.340 liều Moderna. Trên tinh thần vắc xin về đến đâu sẽ tiêm hết ngay đến đó, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng toàn dân cao nhất và nhanh nhất có thể. Tính đến ngày 24/10/2021 đã tiêm được 34.268 liều. Lũy tích đến nay toàn tỉnh tiêm được 1.135.001 liều (Mũi 1: 855.021 liều, Mũi 2: 279.980 liều), đạt 73% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó: Tiêm cho công nhân trong KCN: 279.447 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 177.231 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 389.183 liều; người trên 65 tuổi: 48.973 liều; đối tượng khác: 240.167 liều. Dự kiến đến hết tháng 4/2022, sẽ triển khai tiêm được 95% công dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên toàn tỉnh.</p>	
2	<p>Cử tri thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn: Đề nghị nhà nước quan tâm, xem xét nâng mức đóng BHXH của những người hoạt động không chuyên trách để khi nghỉ hưu thì mức hưởng BHXH sẽ cao</p>	<p>Theo các quy định, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của HĐND tỉnh, song kinh phí đóng BHXH (phần do nhà nước hỗ trợ) đã đảm bảo bằng 14% theo mức lương cơ sở và theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ đóng bảo hiểm cho cán bộ bán chuyên trách ở xã phải tuân thủ Luật ngân sách và quy định tỷ lệ phần trăm của Luật bảo hiểm xã hội 2014.</p>	Sở Nội vụ

3	<p>Cử tri thôn Dọc Mùng, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị xem xét hỗ trợ 30% - 50% kinh phí mua bảo hiểm y tế để các hộ dân được mua đầy đủ bảo hiểm y tế vì thôn Dọc Mùng có đến 99% là người dân tộc thiểu số hiện nay không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.</p>	<p>Theo Quyết định 958/QĐ- UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc, Thôn Dọc Mùng (thôn đặc biệt khó khăn), xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017- 2020. Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; Từ ngày 01/07/2021, người dân thôn Dọc Mùng, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang không thuộc đối tượng được NSNN đóng 100% BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại Luật BHYT số 25/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13; Nghị định 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT, Ngân sách nhà nước thực hiện đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo từng nhóm đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ từ 30% đến 100% mức đóng BHYT. Trong đó nhóm đối tượng: Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, từ năm 2017- 2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% (Ngân sách trung ương 30%; ngân sách tỉnh Bắc Giang thực hiện hỗ trợ thêm 20%) mức đóng BHYT. Trường hợp người dân thôn Dọc Mùng được xác định là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT 50% đến 31/12/2021, đối tượng tham gia tự chi trả 50% mức đóng BHYT còn lại. Giai đoạn năm 2022- 2025, dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT 40%, đối tượng tham gia tự chi trả 60% mức đóng BHYT còn lại. Như vậy, UBND xã Giáp Sơn có trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, lập danh sách người dân thôn Dọc Mùng được hưởng chính sách BHYT theo từng nhóm đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định hiện hành</p>	Sở Tài chính
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

4	<p>Cử tri thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải: Đề nghị nhà nước điều chỉnh, bổ sung danh mục cấp thuốc bảo hiểm y tế.</p>	<p>Theo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, mỗi cơ sở khám chữa bệnh được phép sử dụng danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong phạm vi phân hạng bệnh viện để phù hợp với năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương sử dụng các thuốc quy định tại cột 7 Thông tư số 30/2018/TT-BYT. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các Trạm Y tế và đảm bảo cung cấp đầy đủ danh mục, số lượng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh của các Trạm Y tế trên địa bàn. Từ năm 2019, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Theo đó Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn trực thuộc quản lý của Trung tâm Y tế huyện, thành phố nên công tác quản lý, cấp phát thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của các Trạm Y tế được thuận lợi hơn. Tại huyện Lục Ngạn, Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn đã thực hiện cấp phát đầy đủ danh mục, số lượng thuốc theo đề xuất của các Trạm Y tế trên địa bàn. Đối với Trạm Y tế xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn được cấp phát thuốc năm 2021: 72 danh mục (giá trị: 115 triệu đồng). Danh mục thuốc cấp phát đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Trạm Y tế.</p>	Sở Y tế
5	<p>Cử tri xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế phản ánh: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo Sở Y tế triển khai dự án xây dựng Trạm Y tế xã Đồng Lạc, vì hiện nay Trạm Y tế xã đang làm việc nhờ địa điểm rất chật chội, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.</p>	<p>Dự án xây dựng Trạm Y tế xã Đồng Lạc theo Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2021 - 2025). Ngày 25/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang. Theo đó Trạm Y tế xã Đồng Lạc sẽ được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến thời điểm này, Dự án xây</p>	Sở Y tế

		<p>dựng Trạm Y tế xã Đông Lạc đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bắc Giang gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế để tổng hợp, trình Chính phủ và Quốc hội vào tháng 11/2021. Theo kế hoạch, dự án sẽ được giao vốn và triển khai thực hiện từ năm 2022</p>	
6	<p>Cử tri huyện Việt Yên:</p> <p>- Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp quản lý công nhân sau khi trở lại làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn;</p> <p>- Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin cho 100% người dân sống gần các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.</p>	<p>- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:</p> <p>+ Sở Thông tin - Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban quản lý các KCN, Sở Lao động - TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN chấp hành nghiêm quy định cập nhật thông tin biến động của người lao động về nơi làm việc, nơi thường trú/tạm trú, phương tiện đi lại, số điện thoại (nếu có thay đổi), việc thực hiện hợp đồng lao động vào phần mềm quản lý và truy vết Covid-19 của tỉnh; từ đó giúp chính quyền địa phương có cơ sở dữ liệu để quản lý chặt chẽ người lao động cư trú trên địa bàn.</p> <p>+ UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tạm trú của người lao động quanh các khu công nghiệp, nhất là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu lôi kéo, kích động người lao động; phản bác lại các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.</p> <p>+ Tiếp tục quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học, bệnh viện,.. và các thiết chế văn hóa để góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong và quanh các khu công nghiệp.</p> <p>+ Ban quản lý các KCN phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các KCN tỉnh tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kịp thời đề xuất với Sở Lao động - TB&XH, UBND huyện, thành phố (nơi có KCN) thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý lao động.</p> <p>-Theo chủ trương của Chính phủ việc tiêm vắc xin cho người dân là</p>	<p>Sở Lao động TB&XH chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan</p>

<p>- Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho phép áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 khi đủ điều kiện, đáp ứng công tác phòng, chống dịch (riêng đối với các công nhân thuê trọ, nếu là F1 thì cách ly tập trung).</p>		<p>hoàn toàn miễn phí và được thực hiện theo nguyên tắc: Chiến dịch được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%); đảm bảo tối đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng. Tuy nhiên, do nhu cầu vắc xin tại các địa phương trong cả nước lớn, trong khi nguồn cung có hạn nên việc tiêm vắc xin cần được ưu tiên cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc: Ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao; Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho các vùng đang có dịch; Ưu tiên các khu vực là đô thị lớn, có mật độ dân số cao, có nhiều khu công nghiệp, có đầu mối giao thông quan trọng.</p> <p>- Đến nay, tổng số vắc xin được phân bổ cho tỉnh Bắc Giang 1.047.110 liều (trong đó có: 413.300 liều AstraZeneca; 405.800 liều Vero Cell; 82.340 liều Moderna; 113.670 liều Pfizer). Trên tinh thần vắc xin về đến đâu sẽ tiêm hết ngay đến đó, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng toàn dân cao nhất và nhanh nhất có thể. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 843.490 liều (Mũi 1: 606.285 liều, Mũi 2: 237.205 liều). Đạt 51% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó: Tiêm cho công nhân trong KCN: 266.921 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 164.034 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 339.239 liều; người trên 65 tuổi: 26.310 liều; đối tượng khác: 47.021 liều. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục triển khai tiêm 200.000 liều vắc xin phòng COVID-19 mới được phân bổ, ưu tiên tiêm cho người dân tại các khu vực tập trung đông dân cư như: trung tâm các huyện, thành phố, khu vực dân cư gần các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.</p> <p>- Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, UBND tỉnh xác định điều kiện để tổ chức triển khai: Khi các khu cách ly tập trung huyện, thành phố đã quá tải, không đáp ứng được nhu cầu cách ly và các tình huống cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ cho phép áp dụng hình thức cách ly y tế tại nhà cho (F1)/người về từ vùng có dịch theo quy định.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7	<p>Cử tri xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm tuyển chọn giáo viên các cấp học là con em địa phương để giúp các em được cống hiến cho quê hương Lục Ngạn.</p>	<p>Tại Điều 22, Luật viên chức năm 2010 quy định đối tượng tuyển dụng viên chức là người có Quốc tịch Việt Nam, nghĩa là đối tượng tuyển dụng không hạn chế đối tượng người thuộc huyện, tỉnh cụ thể. Vì vậy khi ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm, UBND tỉnh phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật viên chức.</p>	<p>Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo</p>
8	<p>Cử tri thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn đề nghị: Nhà nước quan tâm, xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng làm công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn huyện Lục Ngạn.</p>	<p>Theo chủ trương của Chính phủ việc tiêm vắc xin cho người dân là hoàn toàn miễn phí và được thực hiện theo nguyên tắc: Chiến dịch được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19; đảm bảo tối đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng. Căn cứ số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ từng đợt kèm theo quy định về các nhóm đối tượng ưu tiên, có nguy cơ lây nhiễm cao. Tỉnh Bắc Giang luôn ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng làm công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn. Đến nay, tổng số vắc xin tỉnh Bắc Giang được cấp là: 1.197.010 liều. Trong đó: 563.200 liều AstraZeneca; 405.800 liều Vero Cell; 145.670 liều Pfizer; 82.340 liều Moderna. Tính đến ngày 24/10/2021 đã tiêm được 34.268 liều. Lũy tích đến nay toàn tỉnh tiêm được 1.135.001 liều (Mũi 1: 855.021 liều, Mũi 2: 279.980 liều), đạt 73% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó: Tiêm cho công nhân trong KCN: 279.447 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 177.231 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 389.183 liều; người trên 65 tuổi: 48.973 liều; đối tượng khác: 240.167 liều. Dự kiến đến hết tháng 12/2021, sẽ triển khai tiêm được trên 95% công dân từ đủ 18 tuổi trở lên ít nhất được tiêm 1 mũi vắc xin.</p>	<p>Sở Y tế</p>